

# Cần nhân rộng một mô hình

Được thực hiện từ năm 2012, mô hình sáng kiến lập kế hoạch năng lượng địa phương dựa vào cộng đồng do Trung tâm Phát triển và sáng tạo xanh (GreenID) tài trợ đã có hiệu quả tích cực đối với xã Nam Cường và xã Bắc Hải (Tiền Hải). Đến nay, mô hình này ngày càng phát triển, được nhân rộng ở nhiều thôn xóm ở hai xã, tác động không nhỏ tới sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.



Dàn lọc nước RO ở xã Nam Cường và xã Bắc Hải do GreenID tài trợ.

Ông Hoàng Ngọc Sang, Bí thư Đảng ủy xã Nam Cường cho biết: Với sự giúp đỡ của các sở, ngành, nhóm chuyên gia và sự vào cuộc trách nhiệm của chính quyền, người dân địa phương, từ năm 2012 Nam Cường không chỉ nắm được hiện trạng sử dụng năng lượng của mình mà còn xây dựng được kế hoạch năng lượng địa phương ngắn hạn và dài hạn. Cũng từ đó, nhận thức của người dân được nâng lên, hiểu hơn về những lợi ích từ việc quy

hoạch năng lượng giúp địa phương đưa vào kế hoạch hàng năm trong phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, nhiều lợi thế về năng lượng của địa phương được khai thác, sử dụng bước đầu phát huy hiệu quả. Tiêu biểu như mô hình biogas cộng đồng dẫn khí gas từ trang trại chăn nuôi quy mô lớn về cụm dân cư dùng vào việc đun nấu, hay bình nước nóng năng lượng mặt trời của trường mầm non tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả kinh tế, mô hình biogas hộ chăn nuôi gia trại giảm ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, mô hình dùng pin năng lượng mặt trời sử dụng cho các hộ canh coi ngoài đầm nuôi tôm, ngao, nước uống tinh khiết sử dụng dàn pin năng lượng mặt trời... Qua đó, dự án đã góp phần rất lớn đến hiệu quả kinh tế hộ, giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc về môi trường trong chăn nuôi, xử lý rác thải... Hiệu quả của dự án đối với xã Bắc Hải cũng không kém, theo thông tin từ lãnh đạo xã thì từ khi thực hiện dự án quy hoạch năng lượng địa phương trên địa bàn xã đã có 300 hộ tham gia thực hiện, trong đó 37 hộ dùng bể biogas, 45 hộ dùng bình nước nóng năng lượng mặt trời... Cùng với đó, địa phương đã được tài trợ 3 dàn lọc nước RO có công suất 150 lít/giờ

phục vụ cho khoảng 1.000 học sinh Trường Tiểu học, Trường THCS, UBND xã, Trạm Y tế xã và một phần của Trường Mầm non. Cũng từ đó, Bắc Hải triển khai vận động nhân dân tiếp tục dùng bóng đèn led tiết kiệm điện và xử lý rơm rạ sau thu hoạch. Đến nay, 100% hộ dân đã dùng máy gặt thu hoạch lúa, không còn tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường, đồng thời sử dụng phân vi sinh để xử lý rơm rạ sau thu hoạch. Bên cạnh việc nhận thức về bảo đảm môi trường, giảm chi phí thì điều quan trọng nhất là ý thức tiết kiệm năng lượng của người dân ngày càng nâng cao. Ông Hà Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) cho biết: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, từ năm 2012, Trung tâm đã nghiên cứu, phối hợp với GreenID để thực hiện chương trình nhân rộng phương pháp lập kế hoạch năng lượng địa phương và các giải pháp năng lượng bền vững tại Tiền Hải. Kế hoạch và chính sách năng lượng của dự án là khuyến khích sử dụng nguồn năng lượng địa phương, đặc biệt là tận dụng rác thải nông nghiệp và công nghiệp để tăng cường an ninh năng lượng của huyện, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Sau thời gian triển khai tại hai xã của tỉnh đến nay đã đạt được một số thành công

đáng khích lệ. Hai xã đã xây dựng và vẫn đang thực hiện hai kế hoạch năng lượng, trong đó đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến sinh kế, môi trường và năng lượng phù hợp với điều kiện địa phương cũng như các mục tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Quan trọng hơn, các kế hoạch này đã được chia sẻ ở nhiều cấp với các bên liên quan khác nhau và nhận được sự ủng hộ của các bên. Đặc biệt, thông qua dự án người dân đã hiểu về tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả và tích cực tham gia ứng dụng các mô hình năng lượng tiết kiệm, bền vững. Các mô hình của dự án, đã mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân địa phương, từ việc giảm chi phí trong tiêu thụ năng lượng, cải thiện điều kiện môi trường, nước sạch cũng như những đóng góp đáng kể cho kinh tế địa phương. Đây là sáng kiến mới, đã được thực hiện thành công ở một số quốc gia trên thế giới như Đan Mạch, Thái Lan. Ông Hà Văn Hải nhấn mạnh: Hiện nay, phương pháp tiếp cận lập kế hoạch năng lượng địa phương vẫn còn mới so với cách tiếp cận thông thường. Vì thế rất cần công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của các giải pháp năng lượng bền vững, từ đó nhân rộng ra nhiều địa phương trong tỉnh.

## THÔNG BÁO

UBND tỉnh Thái Bình có nhu cầu mua giống khoai tây và một số giống cây hoa màu để khôi phục sản xuất vụ đông năm 2017. Cụ thể như sau:

STT	LOẠI GIỐNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG
1	Giống khoai tây vụ đông - Giống Marabel, solara... có nguồn gốc từ Đức hoặc Hà Lan - Tỷ lệ củ nảy mầm đồng loạt ≥ 95%. - Giống xác nhận hoặc giống tiến bộ kỹ thuật - Củ đúng chủng loại ≥ 98%. Không có củ thối, mắt củ khô rão; - Kích cỡ: Khoai cỡ 16 - 25 củ/kg. Tỷ lệ củ lòng vàng ≥ 95%. - Giống bảo quản trong kho lạnh thấp nhất là 6 tháng - Đóng bao loại 30-35 kg/bao	Tấn	1.700
2	Giống ngô ngọt chịu lạnh - Tên giống: ngô ngọt GS93 - Nguồn gốc xuất xứ: Thái Lan - Hạt giống lai F1 - Độ sạch > 98 % - Độ nảy mầm > 85% - Đóng gói: 25 kg/ bao	Tấn	0,83
3	Giống dưa chuột bò chịu lạnh - Tên giống: dưa surya - Hạt giống lai F1 - Độ sạch > 98% - Độ nảy mầm > 85 % - Đóng gói: 1000 hạt/ gói tương ứng 30 gam/ gói	Tấn	0,03
4	Giống khoai môn (khoai sọ) - Tên gọi khoai môn lệt phổ - Nguồn gốc Việt Nam - Tỷ lệ củ có mầm > 95% - Trọng lượng củ giống từ 60 - 120g; tương đương 8 - 17 củ/kg - Quy cách đóng bao: 30kg/bao	Tấn	16,6
5	Giống khoai lang vụ xuân - Nguồn giống Việt Nam hoặc Nhật Bản (KL20-209, Hoàng Long...) - Nhân giống bằng dây hoặc bằng củ từ nguồn giống gốc sạch bệnh. - Dây giống là dây được cắt đoạn 1 và đoạn 2 kể từ ngọn. - Độ dài dây giống khoảng 25 - 30cm (có từ 5 - 7 mắt). - Tuổi dây giống 50 - 75 ngày tuổi (dây bánh tẻ). - Dây giống chưa có rễ, không có nụ, hoa. - Dây giống đảm bảo tươi, sức sống tốt, không bị sâu bệnh, không dập nát. - Bó dây giống thành từng bó 5kg/bó.	Tấn	180

THU THỦY

Những ngày này, trên khắp các cánh đồng xã Quang Trung, đâu đâu cũng thấy người dân hối hả thu hoạch lúa mùa và bắt tay trồng cây màu vụ đông. Bà con chạy đua cùng thời gian với phương châm "sáng lúa, chiều cây vụ đông". Vừa cắt bỏ những cây lúa bị lùn sọc đen gây thất thu ở vụ mùa, vụ chống anh Trần Văn Đoàn, thôn Thượng Phúc cây lật đất và lên luống trồng ớt ngay để kịp thời vụ. Anh Đoàn cho biết: Do mưa lớn kéo dài nên việc thu hoạch lúa mùa, trồng cây màu vụ đông chậm lại. Đón trước tình hình bất thuận đó, gia đình đã chủ động mua hạt giống về làm bầu ươm cây giống trong vườn, bây giờ đưa ra trồng vẫn bảo đảm khung thời vụ. Ngoài 2 sào ớt, vụ đông năm nay gia đình còn trồng thêm 2 sào su hào, bắp cải và hành hoa. Con chị Trần Thị Tuyết, thôn Thượng Phúc chia sẻ: Gia đình ít nhân lực nên phải tranh thủ sớm tối làm đất trồng xong diện tích ớt trên cánh đồng nội rồi thu dọn hơn 1 sào ngô vụ đông ủa ảm đã bị chết do ngập úng vừa qua để trồng ớt thay thế, quyết tâm không để ruộng bỏ hoang. Bà con chúng tôi đều xác định vụ đông là vụ cho thu nhập chính nên không dợt nhà

## QUANG TRUNG Lấy vụ đông bù vụ mùa

Như nhiều địa phương trong huyện, vụ lúa mùa năm nay, nông dân xã Quang Trung (Kiến Xương) bị thiệt hại nặng do bệnh lùn sọc đen và ngập úng vì mưa lũ. Không cam chịu khó khăn, bà con đang dốc sức "vất đất" trồng và mở rộng diện tích cây màu vụ đông với hy vọng lấy thu nhập vụ đông bù cho thất bát vụ mùa.



Thu hoạch lúa tới đầu nông dân xã Quang Trung làm đất trồng cây màu vụ đông tới đó.

nước hỗ trợ mà chủ động chuẩn bị giống, làm đất trồng cho kịp thời vụ. Đi thăm một số cánh đồng của nông dân các thôn: Thượng Phúc, Trà Đông, Mỹ Nguyên, ai cũng phần khởi, háng say lao động. Nói đến làm vụ ở Quang Trung, nổi bật nhất là gia đình ông Nguyễn Văn Suối, thôn Trà Đông. Tuy chỉ có hai vợ chồng già nhưng ông bà trồng tới gần 1 mẫu rau màu các loại. Những ngày này, bên cạnh tập trung chuẩn bị ruộng để trồng ngô, khoai tây, khoai lang và một số loại rau màu khác, ông còn tranh thủ mang máy ra cày và bằm đất giúp bà con trong thôn sớm trồng cây màu vụ đông. Ông Suối cho biết: Nếu thời tiết thuận lợi, giá cả thị trường ổn định thì vụ đông năm nay gia đình sẽ thu về hơn 30 triệu đồng, ngoài bù đắp thất thu ở vụ lúa mùa còn có tiền để ăn tết. Phong trào trồng cây màu vụ đông ở Quang Trung đang bước vào nước rút bởi bà con vừa phải khắc phục 35ha diện tích cây màu vụ đông ủa ảm bị hỏng vừa trồng cây ủa lạnh để bảo đảm khung thời vụ. Để động viên nông dân mở rộng diện tích và thực hiện biện pháp xen canh, luân canh tăng vụ, HTX SXKD DVNN xã đã cấp đủ lượng

giống rau của huyện hỗ trợ gồm cải thảo, bí đỏ, dưa chuột, su hào, bắp cải cho nông dân trồng 17ha; hỗ trợ 30% giá giống đậu tương cho tổng diện tích 6ha, đồng thời mở kho lạnh cấp trả 14 tấn khoai tây giống cho bà con thâm canh vụ đông. HTX cũng tăng cường hướng dẫn, phổ biến kỹ thuật làm đất, phòng, trừ sâu bệnh trên một số cây màu và chuẩn bị đủ lượng phân bón cung ứng kịp thời cho nông dân sản xuất. Bà Vũ Thị Hồng Hải, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Quang Trung cho biết: Diện tích đất chuyên màu của địa phương chỉ có 50ha. Để mở rộng diện tích cây màu vụ đông, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và HTX đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân trồng cây màu trên đồng đất hai lúa, quyết tâm đạt tổng diện tích gieo trồng hơn 200ha. Nhằm nâng cao giá trị thu nhập cho nông dân, vụ đông năm nay, Quang Trung quy hoạch, định hướng và vận động nông dân đưa một số cây trồng có giá trị kinh tế cao vào thâm canh và có thời vụ ngắn để tăng vụ như ngô làm giống, đậu tương xuất khẩu, dưa leo, súp lơ, cà rốt..., phần đầu tổng giá trị vụ đông đạt trên 7 tỷ đồng.

KHẮC DUẤN

## AN NINH Thu hoạch lúa mùa

Cùng với nhiều địa phương khác trong huyện Quỳnh Phụ, những ngày này, xã An Ninh đang tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, dồn sức cho sản xuất vụ đông.

Vụ mùa năm nay, An Ninh gieo cấy 472ha lúa, cơ cấu giống chính gồm BC15, nếp, Hương thơm, Bắc thơm... Trước ảnh hưởng của đợt mưa úng, 85ha lúa của xã bị đổ, ngập, trong đó 30ha bị ngập sâu. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác chỉ đạo sản xuất nên vụ mùa năm nay năng suất lúa của xã ước đạt trên 55 tạ/ha.

Ông Đỗ Văn Nam, Chủ tịch UBND xã cho biết: Là xã duyên giang, hàng năm chịu nhiều thiệt hại trực tiếp do thiên tai gây ra nên sản xuất nông nghiệp được địa phương đặc biệt coi trọng. Khắc phục đợt mưa úng vừa qua, chúng tôi đang tập trung dồn sức cho nông dân tiến hành thu hoạch lúa mùa, đồng thời chỉ đạo HTX SXKD DVNN tiếp tục

làm tốt các khâu dịch vụ, hỗ trợ sản xuất, tận dụng tốt cơ chế hỗ trợ của tỉnh và huyện để mở rộng diện tích cây màu vụ đông. Xung quanh xã đồng thôn Lương Cà khi bà con nông dân đang hối hả thu xuất và tăng thu nhập nếu tập trung phát triển diện tích cây màu vụ đông. Bà Nhứt kiến nghị: Thiên tai khó có thể tránh khỏi song vụ mùa năm nay chuột cắn phá nhiều, dù địa phương tổ chức nhiều đợt diệt chuột nhưng không giảm, mong các cơ quan chức năng giúp đỡ để ngăn chặn và đẩy lùi nạn chuột phá hại. Với tiến độ khẩn trương, 8 máy gặt quay vòng tăng cường phục vụ nông dân 8 thôn cùng tinh thần khắc phục khó khăn, lao động háng say của bà con, đến thời điểm này, trên 90% diện tích lúa mùa của An Ninh đã được thu hoạch, dự kiến công tác thu mùa sẽ hoàn thành trong vài ngày tới. Dưới sự chỉ đạo sát sao của tỉnh và huyện, An Ninh đang tập trung phục hồi hơn 30ha cây vụ đông gồm ớt, rau màu... Theo kế hoạch từ đầu vụ và kế hoạch tiếp nhận hỗ trợ khoai tây giống của tỉnh, nông dân An Ninh sẽ trồng 27ha khoai tây.

phá nhiều, dù địa phương tổ chức nhiều đợt diệt chuột nhưng không giảm, mong các cơ quan chức năng giúp đỡ để ngăn chặn và đẩy lùi nạn chuột phá hại. Với tiến độ khẩn trương, 8 máy gặt quay vòng tăng cường phục vụ nông dân 8 thôn cùng tinh thần khắc phục khó khăn, lao động háng say của bà con, đến thời điểm này, trên 90% diện tích lúa mùa của An Ninh đã được thu hoạch, dự kiến công tác thu mùa sẽ hoàn thành trong vài ngày tới. Dưới sự chỉ đạo sát sao của tỉnh và huyện, An Ninh đang tập trung phục hồi hơn 30ha cây vụ đông gồm ớt, rau màu... Theo kế hoạch từ đầu vụ và kế hoạch tiếp nhận hỗ trợ khoai tây giống của tỉnh, nông dân An Ninh sẽ trồng 27ha khoai tây.

TRINH CƯỜNG



Nông dân xã An Ninh (Quỳnh Phụ) thu hoạch lúa mùa.

**- Thời gian cung cấp hàng:**  
Đối với giống khoai tây: Trước ngày 5/11/2017; các loại còn lại: Trước ngày 31/10/2017.  
**- Địa điểm giao hàng:** Tại trụ sở UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình.  
Các doanh nghiệp có khả năng cung cấp toàn bộ hoặc một phần số lượng các loại giống trên báo đảm theo yêu cầu kỹ thuật, thời gian cung cấp, có giá bán mang tính cạnh tranh nộp hồ sơ để xuất về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình trước 13h00 ngày 25/10/2017 để được lựa chọn (Số 01 Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; Điện thoại: 0227.3731.509, Fax: 0227.3739.182; di động: 0919.634.168; 0904.332.674).  
**Danh mục hồ sơ gồm:**  
- Hồ sơ năng lực;  
- Đơn đề nghị tham gia gói thầu cung cấp hàng hóa nói trên, trong đó nêu rõ cam kết về số lượng, chất lượng, giá để xuất, thời gian giao hàng.  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI BÌNH**